



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๗๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๗ ข่าวก่อนโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศรีอำพร ปานเกต)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	สั่งการโรงเรียน สังกัด กทม. งด กิจกรรมกลางแจ้ง	komchadluek, tna.mcot, siamrath, thaipbs, dailynews, naewna, thansettakij, mgronline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ ว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน จึงได้ประสานขอความร่วมมือกรมทางหลวง (ทล.) ฉีดน้ำล้างถนนอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ค่อนข้างรุนแรง ขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย เพราะนอกจากป้องกันโรคโควิด-๑๙ แล้วยังสามารถป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ ด้วย นอกจากนี้ ได้สั่งการให้โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง ๔๓๗ แห่ง ไม่ต้องทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง แต่ให้ทำกิจกรรมภายในห้องหรือหน้าห้องเรียน ตลอดจนนำพัดลมและแผ่นกรองอากาศแฮปปี้ จัดทำห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๒๙๒ ศูนย์ จำนวน ๑,๐๐๐ ห้อง ห้องเรียนเด็กเล็กในโรงเรียนสังกัด กทม. ๔๓๗ แห่ง รวมทั้งห้องปลอดฝุ่นส่วนกลางในทุกโรงเรียน สำหรับเป็นสถานที่ให้เด็กและผู้ปกครองรับกลับบ้าน จำนวน ๑,๕๐๐ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ ห้อง ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่ กทม. ดำเนินการในปัจจุบัน มีดังนี้ (๑) ฉีดพ่นน้ำล้างต้นไม้ เนื่องจากการฉีดพ่นน้ำล้างต้นไม้จะช่วยให้ฝุ่นละอองที่ลอยในอากาศถูกดักจับโดยต้นไม้ การล้างใบไม้จะช่วยให้ดักจับฝุ่นได้เพิ่มขึ้น (๒) ล้างถนน เป็นการทำความสะอาดฝุ่นละอองที่ตกอยู่บนพื้นถนนซึ่งอาจเกิดการฟุ้งกระจายขึ้นมาเวลารถวิ่งผ่านและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณริมถนน (๓) ล้างทำความสะอาดและเช็ดบริเวณสถานที่สาธารณะต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (๔) ประชาสัมพันธ์ให้มีการฉีดน้ำบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และ (๕) ฉีดพ่นละอองจากอาคารสูงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ฝุ่นละอองสามารถรวมตัวกันได้ดี และตกลงสู่พื้นดินง่ายขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM๒.๕ และโควิด-๑๙ อย่างใกล้ชิด	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง
๒	เปิดการจราจร ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒	ข่าวสด, siamrath, bangkokbiznews, prachachat	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลังเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถ.พระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ ว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนระยะกลาง เดิม ถ.พระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ เป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด ๒ ช่องจราจร ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง อีกทั้ง	<u>ด้านบวก</u> - ก่อสร้างเชื่อมโยงโครงข่ายถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดจราจรถนนพระรามที่ ๒

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ในช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจร ซึ่งภายในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียนพรหมราชภานุรังสรรค์ ห้องสมุดประชาชนเขตบางบอน ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ (บางบอน) ปัจจุบันมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก สำนักการโยธา กทม. ได้ดำเนินการปรับปรุง ถ.พระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด ๔ ช่องจราจร ๒ ทิศทางไป - กลับ เขตทางกว้าง ๒๐ ม. ความยาว ๑,๘๘๕ ม. ทางเท้าปูกระเบื้อง พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร งานระบบท่อระบายน้ำทั้งสองฝั่งถนน ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางบอน เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนการเชื่อมโยงโครงข่าย ถ.พระรามที่ ๒ และ ถ.เอกชัยให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ในอนาคตจะพิจารณาขยายเส้นทางให้ต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมต่อกับ ถ.พระรามที่ ๒ ซอย ๑๐๐ เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว</p>		<p>ซอย ๘๒ และความคับหน้า การขยายเส้นทางเชื่อมต่อเพิ่มเติม</p>
๓	<p>ปรับโฉมคลองรางไผ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ย่านฝั่งธนฯ</p>	prachachat	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับภูมิทัศน์คลองรางไผ่ ตามโครงการ “บางบอนบ้านเรา” ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ คณะผู้บริหาร กทม.ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” บริเวณคลองรางไผ่ และพบว่าคลองรางไผ่ในปัจจุบันมีสภาพต้นเขิน มีผักตบชวาขึ้นอยู่จำนวนมาก มีปัญหาขยะ สภาพน้ำในคลองเน่าเสีย และทางเดินเลียบบคลองชำรุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางบอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรางไผ่ โดยขุดลอกคลองความยาว ๑,๙๖๐ ม. ปรับปรุงทางเดินเลียบบคลองในจุดที่ชำรุด ทาสีราวกันตก ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกระจกโค้งเพื่อเสริมการมองเห็น ลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดจุดพักขยะโดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าเก็บตามเวลา รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ชาวชุมชนใส่ใจและร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม คัดแยกขยะและไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาคลองในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>คลองรางไผ่ นอกจากนี้ เขตบางบอนได้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ เขตบางบอน จัดกิจกรรมประกวดแต่งแต้มสีสันบริเวณกำแพง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม เพิ่มชีวิตชีวาให้กับคลองรางไผ่ ลดความเสี่ยงในจุดเปลี่ยวหรือจุดอับสายตา พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณเลียบบคลองรางไผ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบเส้นทางปั่นจักรยาน เป็นคลองต้นแบบในการพัฒนาคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี</p>		
๔	<p>ตรวจติดตามการปรับปรุงทัศนียภาพคลองบางหญ้า</p>	<p>เดลินิวส์, prachachat</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองบางหญ้า ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ๑ เขต ๑ คลองว่า นโยบายดังกล่าวเริ่มดำเนินการมา ๖ เดือนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เขตบางขุนเทียน จากการลงตรวจในครั้งนี้พบว่าสภาพคลองดีขึ้นมาก จากเดิมคลองมีสภาพตื้นเขินและน้ำเสีย ผักตบชวาเต็มคลอง ไม่สามารถใช้เรือสัญจรได้ จึงพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ขุดลอกคลองความยาวประมาณ ๓,๐๐๐ ม. ปัจจุบันใช้เรือสัญจรได้และคุณภาพน้ำดีขึ้น ทั้งนี้ ในแนวคลองมีหมู่บ้านจัดสรร ๒ โครงการ เนื้อที่ ๑๗๐ ไร่ รวม ๑,๕๐๐ หลังคาเรือน ประชาชนพักอาศัยร่วม ๖,๐๐๐ คน มีสภาพพื้นที่ต่ำ เมื่อฝนตกเกิดปัญหาน้ำท่วมขังสูงกว่า ๑ ม. ใช้เวลาในการระบายน้ำนาน ๗ - ๘ ชม. หากมีฝนตกหนักใช้เวลาถึง ๓ วันน้ำจึงจะแห้ง เมื่อพัฒนาคลองแล้วจะช่วยให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นร้อยละ ๓๐ - ๔๐ ขณะนี้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทม. หรือร่วมกับสำนักงานเขต และสำนักการระบายน้ำ (สนน.) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการวางท่อน้ำทิ้ง ซึ่งต้องพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นที่เอกชน สำหรับคลองบางหญ้า สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับ สนน.ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหลและปรับปรุงคุณภาพน้ำ พร้อมปรับปรุงทัศนียภาพทั้งสองฝั่งคลอง โดยวางแผนปรับปรุงต่อเนื่อง ตั้งแต่คลองบางหญ้าถึงคลองเฉลิมชัยพัฒนาและคลองสนามชัย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>
๕	<p>สั่งการ ๕๐ เขต ให้คำแนะนำผู้จัดคอนเสิร์ตป้องกัน</p>	<p>matichon, thansettakij, thestandard</p>	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพว.กทม. กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	โควิด-๑๙		<p>โควิด-๑๙ ในประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับขณะนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงกำหนดแนวทางในการอนุญาตจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดง ในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงฯ ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับหรือควบคุมการอนุญาตจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงฯ เป็นการเฉพาะ แต่ผู้จัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓ แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในระยะที่ ๔ สำหรับการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต นาฏศิลป์ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต ให้คำแนะนำแก่ผู้ประสงค์จะจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากหรือแออัด เช่น กิจกรรมเคาน์ตาว์น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณี การจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ฯลฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับแนวทางปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบด้วยรายละเอียด ๓ ด้าน ดังนี้ (๑) แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ เช่น มีระบบคัดกรองอาการและตรวจวัดอุณหภูมิแก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มีมาตรการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม มีการทำ</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สั่งการ ๕๐ สำนักงานเขตให้คำแนะนำผู้จัดคอนเสิร์ต/การแสดงป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙</li> </ul>	<p>ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ความสะอาดก่อนกิจกรรม ระหว่างกิจกรรม และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เป็นต้น (๒) แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดงาน เช่น มีระบบคัดกรองอาการและตรวจวัดอุณหภูมิแก่ผู้ให้บริการ ผู้แสดง ผู้ร่วมงาน นักข่าว โดยประสานกับสถานที่จัดงาน มีจุดลงทะเบียน มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง อาทิ ถุงมือ Face Shield มีการรักษาระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด มีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตร.ม./คน งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด อาทิ การจับมือ การถ่ายรูปหมู่ เป็นต้น และ (๓) แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เช่น ให้สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการตะโกน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>		
๖	กทม.เพิ่มโรงเรียนฝึกอาชีพ ๔ มุมเมือง	แนวหน้า, naewna	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มีนโยบายเพิ่มโรงเรียนฝึกอาชีพให้ครอบคลุม ๔ มุมเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชน โดยในปี ๖๔ จะเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. แห่งใหม่ในพื้นที่เขตประเวศ เป็นการสร้างทดแทนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (บ่อนไก่) ที่ส่งคืนพื้นที่ให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้สร้างทางขึ้นลงทางด่วนบริเวณถนนพระราม ๔ ทั้งนี้ ได้มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมหาพื้นที่สร้างโรงเรียนฝึกอาชีพเพิ่มเติมตามนโยบาย ผว.กทม. เพื่อให้สามารถรองรับประชาชนได้มากขึ้น สำหรับโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่ในพื้นที่เขตประเวศ อยู่ใกล้กับสวนหลวง ร.๙ เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ขณะนี้ก่อสร้างคืบหน้าไปมาก คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. ๖๔ โดยบริษัทวัน แบงก์คอก สนับสนุนค่าก่อสร้างอาคาร ๔ หลัง เมื่อเสร็จจะเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน ๑๐ แห่ง และจะมีหลักสูตรวิชาชีพครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากยังไม่มีโรงเรียนฝึกอาชีพในพื้นที่ใกล้เคียง จะเริ่มเปิดทำการสอนรุ่นแรกในเดือน พ.ค. ๖๔ พร้อมกับโรงเรียนอื่นเปิดสอน ๓ รอบ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และ ภาคค่ำ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จ การเปิดให้บริการ ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. แห่งใหม่ พื้นที่เขตประเวศ และพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ หลักสูตรการเรียนการสอน ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>
๗	สิ่งทุกขตยกระดับ แก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ เป็น	matichon, dailynews, khaosod,	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยงานของ กทม. เข้มงวดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี ๒๕๖๔ ตามค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ ในระดับ ๒</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้น</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	ระดับ ๒	innnews, thailandplus, news-town	<p>เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน ดังนี้ (๑) ตรวจวัดรถยนต์ควันดำทุกประเภท ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด (๒) ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัว (๓) รมรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (๔) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน (๕) ควบคุมสถานประกอบการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (๖) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท (๗) ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท (๘) เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนนและฉีดล้างไปไม้ (๙) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยจากฝุ่นละออง PM๒.๕ ให้กับประชาชน (๑๐) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินมาตรการ ได้แก่ มาตรการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กทม. การปฏิบัติงานในที่พัก (Work from home) และลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อควบคุมฝุ่นละออง PM๒.๕ จากแหล่งกำเนิดและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง</p>	<p>และระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและลดสาเหตุการเกิด ฝุ่นละออง</p>
๘	โฆษกของ กทม. ร่วมแถลงแนวทางการจัดการฝุ่น PM๒.๕	matichon, dailynews, innnews, komchadluek, tna.mcot, thailandplus, springnews, bangkokbiznews, kaohoon, news.thaipbs, mgronline, newtv, nationtv,	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM๒.๕ ในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นจึงได้ออกมาตรการเตรียมพร้อมเป็นแผนปฏิบัติประมาณสองเดือน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดสถานการณ์เช่นนี้ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ สำหรับมาตรการที่ กทม. ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ การกำกับดูแลพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นเป็นจำนวนมาก การงดกิจกรรมการแจ้งของโรงเรียนต่างๆ การกวดขันการเผาในพื้นที่โล่ง โดยเฉพาะเขตรอบนอก การล้างถนน การฉีดละอองน้ำจากตึกอาคารสูง และการเปิดคลินิกมลพิษ เหล่านี้คือมาตรการสำคัญที่ กทม. ได้ดำเนินการไปแล้วในสถานการณ์ปกติ แต่เนื่องจากสถานการณ์ได้มีการเพิ่มระดับมากขึ้น จึงต้องเพิ่มมาตรการมากขึ้น โดยเพิ่มมาตรการหลักคือ การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เผาอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยประสานให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานกับสำนักงานเขต เพื่อไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนิน มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการ ป้องกันและลดสาเหตุการเกิด ฝุ่นละออง</p>

ลำดับที่	- ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thestandard, thansettakij, news.thaiza, kapook, workpointtoday, posttoday, tnnthailand, amarintv, ryt๙, news.ch๗, facebook.com	<p>การเผาน้อยหรือเผามาก เพื่อขอความร่วมมือให้ไม่เผา นอกจากนี้ ยังออกหน่วย            สาธารณสุขโดยการนำรถของกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่น            จำนวนมาก สำหรับกิจกรรมก่อสร้าง กทม.ยกระดับควบคุมการก่อสร้าง            ขนาดใหญ่ การก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หรือการ            ก่อสร้างที่คาดว่าจะทำให้เกิดฝุ่นมาก โดยให้สามารถก่อสร้างได้ในส่วน            กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดฝุ่น เช่น การตกแต่งภายใน ทาสี ส่วนกรณีการปิด            โรงเรียน กทม.ได้ให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการโรงเรียน พิจารณา            โรงเรียนที่จะปิดก่อนในช่วง ๒-๓ วันนี้ เนื่องจากอาจมีบางพื้นที่มีค่าฝุ่นสูง            ทำให้บางโรงเรียนที่มีเด็กเล็กและเกิดความเสียง แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น            กทม.ก็จะยกระดับขึ้นไประดับสาม โดยผู้บัญชาการสถานการณ์คือ พว.กทม.            ได้มีแผนเตรียมพร้อมรับมือแล้ว</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์